

สถานี ส่งความสุข จากชาวบีทีเอสกรุ๊ปฯ ครั้งที่ 3



โรงเรียนบ้านพิลา อำเภอบุษราคัม จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ป.6 มีนักเรียนเพียง 33 คน ครู 6 คน มีนางสาวพิมพ์อุไร หารตุ่น เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จัดว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล จากกรุงเทพฯ ระยะทางกว่า 400 กิโลเมตร และค่อนข้างขาดแคลนในทุกๆด้าน ทั้งด้านสื่อการเรียนการสอน และมีชาวบ้านอาศัยอยู่ในชุมชนประมาณ 97 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา

ล่าสุดกลุ่มบริษัทบีทีเอส นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้นำทีมงานจิตอาสา ของกลุ่มบริษัทฯ ไปให้ความช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าโรงเรียน ความยาว 108 เมตร สนามเด็กเล่น พร้อมอุปกรณ์เครื่องเล่นสปีดสไลด์ เครื่องดนตรีพื้นบ้าน อาทิ พิณ โปรง พิณไฟฟ้า แคน และเครื่องครุภัณฑ์ ที่โรงเรียนต้องการ รวมทั้งโต๊ะครู โต๊ะเก้าอี้เด็ก พัดลม ฯลฯ รวมมูลค่า กว่า 300,000 บาท และหามาข้าวมันไก่เลี้ยงนักเรียนและชาวบ้าน โดยมีการแสดงมายากล คณะ Y2K MAGIC SHOW จากกรุงเทพฯ และต่อด้วยการแสดงดนตรีจากทีมงานจิตอาสาพนักงานบีทีเอสไปให้ความบันเทิง ความสนุกสนานและเรียกเสียงหัวเราะ จากเด็กๆและชาวบ้าน

ซึ่งการนำความสุข ความช่วยเหลือไปมอบให้กับนักเรียนในครั้งนี้ เป็นไปตามการช่วยเหลือสังคมของกลุ่มบริษัทฯ ในโครงการ ‘สถานี ส่งความสุข จากชาวบีทีเอสกรุ๊ปฯ’ ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนและครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 โดยได้รับความร่วมมือจาก นพ.ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ รพ.วิภาวดี นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกให้บริการตรวจสุขภาพฟรีกับนักเรียนและชาวบ้านด้วย

ภายในงานได้มีชาวบ้านจากหมู่บ้านใกล้เคียงกว่าร้อยชีวิต เข้ารับเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำตาล น้ำปลา น้ำมันพืช และยาสามัญประจำบ้าน และตรวจสุขภาพกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่รพ.วิภาวดี ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นโรคความดัน เบาหวาน และอาการปวดเมื่อยตามร่างกายที่สะสมมาเป็นเวลานานจากการทำนา จากการที่จิตอาสาได้เข้าไปพูดคุย แทบทุกคนบอกว่าดีใจ เพราะที่หมู่บ้านไม่เคยมีหน่วยแพทย์เข้าไปให้การรักษแบบนี้ มีประโยชน์หนึ่งที่ชาวบ้านพูดซ้ำๆเขาบอกว่า “เขาไม่มีอะไรจะให้นอกจากใจที่เขาจะให้เรา” ซึ่งทำให้เราสัมผัสได้ถึงความรู้สึกในสิ่งที่เขาได้รับ



ขอเชิญสมาชิก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส่งข่าว CSR เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทท่านมาได้ที่นี่

csrclub@lca.or.th